



สรุปข่าว สธ. ประจำวันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2562

สำนักสารนิเทศ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

โทร 0 2590 1311-2 โทรสาร 0 2591 8613 เว็บไซต์ <http://pr.moph.go.th>



Mastery
เป็นนายตนเอง



Originality
สร้างสรรค์สิ่งใหม่



People Centered
ใส่ใจประชาชน



Humility
ถ่อมตน อ่อนน้อม

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ มติชน เดลินิวส์ สยามรัฐ แนวหน้า	<p>มลพิษ กทม.</p> <p>-เสนอข่าว ค่าฝุ่นละออง PM2.5 ใน จ.ขอนแก่น วัดได้ 102 มคก./ลบ.ม. ได้ระดมฉีดพ่นละอองน้ำต่อเนื่องเป็นวันที่ 3 บริเวณหน้าศาลากลางและสามแยกท่าพระ ริม ถ.มิตรภาพ ต.ท่าพระ อ.เมือง จ.ขอนแก่น ส่วน จ.ลำปาง ฝุ่นละออง PM2.5 ทุกสถานีเกินค่า มาตรฐานและมีแนวโน้มสูงขึ้น ค่าสูงสุดที่สถานี ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ 91 มคก./ลบ.ม. รองลงมา ต.พระบาท อ.เมือง 82 มคก./ลบ.ม. ต.สบป่าตอ อ.แม่เมาะ จ.ลำปาง 74 มคก./ลบ.ม. สาเหตุจากไฟป่าและเผาในที่โล่งแจ้ง</p> <p>พล.ต.ต.นิธิธร จินตกานนท์ ผู้บังคับการตำรวจจราจร กล่าวว่า พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯ และรมว.กลาโหม ได้ออกคำสั่งให้รอดของหน่วยงานราชการห้ามปล่อยควันดำ หากตรวจพบหน่วยงานนั้นจะต้องรับผิดชอบ กรมควบคุมมลพิษ รายงานสถานการณ์ฝุ่นละออง PM2.5 ในกทม.และปริมณฑล เฉลี่ย 24 ชม. ค่าฝุ่นละออง 12-38 มคก./ลบ.ม. อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่ คาดว่าวันที่ 8 ก.พ. ปริมาณ PM2.5 มีแนวโน้มเพิ่มขึ้น แต่ยังคงอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานทุกพื้นที่</p>
มติชน	<p>ค่าปรับแพทย์ใช้ทุน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อุดม คชินทร รมช.ศธ. เปิดเผยกรณี สธ.เสนอกรม.ขอเพิ่มค่าปรับนักศึกษาแพทย์ใช้ทุนจาก 4 แสนบาท เป็น 2.5 ล้านบาท และสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีได้ขอให้ สธ.ส่งข้อมูลเพิ่มเติมเพื่อประกอบการพิจารณา ว่า สลค.ได้ส่งเรื่องคืน สธ. แล้ว หากได้ข้อมูลครบจะเสนอให้กรม.พิจารณาให้ความเห็นชอบ จากนั้น สธ.จะต้องไปออกระเบียบให้สอดคล้อง ขณะนี้สธ.ยังไม่ส่งข้อมูลให้ ดังนั้น ค่าปรับนักศึกษาแพทย์ใช้ทุนการศึกษา 2562 ยังคงต้องใช้ระเบียบเดิม คือ 4 แสนบาท โดยวันที่ 14 ก.พ.นี้ รมว.สธ.นัดประชุมหารือเรื่องดังกล่าวแล้ว ส่วนสาเหตุที่ สธ.ส่งข้อมูลช้าเข้าใจว่าต้องหาความชัดเจนหลายเรื่อง ขณะที่กรม.สอบถามเกี่ยวกับการดำเนินการค่อนข้างละเอียด ทั้งความต้องการแพทย์ จำนวนแพทย์ขาดใช้ทุนออกไปทำงานภาคเอกชน โดยต้องประมาณการความต้องการแพทย์ที่ใกล้เคียงความจริงในอีก 10 ปีข้างหน้า ซึ่งยังไม่ได้ข้อสรุปที่ชัดเจน</p>
กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า	<p>ร่าง พ.ร.บ.สมุนไพร</p> <p>-เสนอข่าว นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ ในฐานะประธาน กมธ.พิจารณาร่างพ.ร.บ. ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้สัมภาษณ์ กรณีกลุ่มผลิตภัณฑ์สมุนไพรพื้นบ้าน หรือการทำยาสมุนไพรใช้เอง ว่า ในร่างกฎหมายตามบทบัญญัติรวมถึงบทเฉพาะกาลหลัก ไม่มีมาตราโดยกเว้นให้กับการผลิตสมุนไพรหรือสูตรตำรับยาของชาวบ้านหรือปราชญ์ชาวบ้าน มีเพียงการตั้งข้อสังเกตของ กมธ.ที่แนบรายละเอียดให้ที่ประชุม สนช.และกรม.รับไปพิจารณา คือ เสนอให้สธ.ออกประกาศให้ยกเว้นการขอใบอนุญาต หรือโทษที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย กรณีของปราชญ์ชาวบ้าน วิสาหกิจชุมชน ภูมิปัญญาท้องถิ่น ที่สามารถผลิตสมุนไพรใช้ดูแลสุขภาพชุมชน และการปลูกหรือแปรรูปสมุนไพรตามภูมิปัญญาชาวบ้านในชุมชน เพื่อส่งเสริมให้ชุมชนพึ่งพาตนเองได้</p> <p>นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานการประชุม สนช. ระบุ ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบกฎหมาย 8 ฉบับ อาทิ ร่าง พ.ร.บ.ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ให้มีผลใช้บังคับหลังประกาศในราชกิจจานุเบกษา 60 วัน และให้มีคณะกรรมการกำกับ 2 คณะ 1.คณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ มีนายกฯ เป็นประธาน และคณะกรรมการอีก 32 คน เพื่อกำหนดนโยบายและยุทธศาสตร์ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งชาติ และมีประเด็นที่ กมธ. เพิ่มเติมในร่างกฎหมาย คือ ให้คณะกรรมการฯ มีอำนาจกำหนดมาตรการส่งเสริมการผลิตสมุนไพรเพื่อใช้เป็นวัตถุดิบการผลิตสมุนไพรตามแนวทางเกษตรปลอดภัย และ 2.คณะกรรมการผลิตภัณฑ์สมุนไพร มีปลัด สธ. เป็นประธาน และคณะกรรมการอีก 20 คน</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
ไทยรัฐ ไทยโพสต์	<p>มาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ</p> <p>-เสนอข่าว พล.อ.อ.ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรี ในฐานะประธานกรรมการพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ (ก.พ.ป.) กล่าวในการเปิดประชุมชี้แจงแนวทางการดำเนินงานตามมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ ว่า กรมได้เห็นชอบมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติตามที่ศ.เสนอ โดยใช้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ แทนมาตรฐานศูนย์เด็กเล็กแห่งชาติเดิม และให้กระทรวงที่เกี่ยวข้องพิจารณานำมาตรฐานฉบับใหม่ไปใช้เป็นแนวทางในการส่งเสริมสนับสนุนและประเมินผล เพื่อยกระดับสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยที่อยู่ในกำกับให้มีคุณภาพ ตามมาตรฐาน โดยให้สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา (สกศ.) ติดตามความก้าวหน้าและรายงานต่อก.พ.ป.เป็นระยะ หรืออย่างน้อยปีละครั้ง ซึ่งสกศ.ได้จัดทำคู่มือมาตรฐานสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยแห่งชาติ และสร้างความรู้ ความเข้าใจให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องใน 4 กระทรวงหลัก ได้แก่ ศธ. พม. มท. สธ. และกทม.</p>
เดลินิวส์	<p>ช่องทางรถกัญชากัญเงิน</p> <p>-เสนอข่าว นายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. คนที่ 1 และประธานคณะกรรมการบูรณาการประสานงานกรณีรถกัญชากัญเงิน เปิดช่องทางสำหรับรถกัญเงินจากแยกสี่ลม-นราธิวาส ถนนสีลม ถึงรพ.เลิดสิน ระยะทาง 2 กม. และกล่าวว่า สนช.มีมติให้จัดทำช่องทางสำหรับรถกัญเงินเพื่อเพิ่มโอกาสรอดชีวิตของผู้บาดเจ็บและผู้ป่วย โดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและคณะทำงานได้เห็นชอบให้ดำเนินการเพิ่มเติม 3 รพ. 4 เส้นทางได้แก่ 1.ถนนสีลม ตั้งแต่แยกนราธิวาส-รพ.เลิดสิน 2.ถนนเสื่อป่า ตั้งแต่แยกเสื่อป่า-รพ.กลาง 3.ถนนยุค ตั้งแต่ถนนบำรุงเมือง-รพ.กลาง 4.ถนนตก ตั้งแต่แยกถนนตก-รพ.เจริญกรุงประชารักษ์ ซึ่งเป็นการต่อยอดจากโครงการนำร่องบริเวณถนนราชวิถี จากใต้ทางด่วนดินแดง-รพ.ราชวิถี ที่เปิดใช้ตั้งแต่ต้นปี 2560</p>
เว็บไซต์ไทยรัฐ เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์ เดลินิวส์ เว็บไซต์เนชั่นทีวี เว็บไซต์ไลน์ทูเดย์	<p>กรมการแพทย์ชี้แจงข่าวเท็จ</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวถึงกรณีมีการเผยแพร่ข่าว โป๊ป ธนวรรธน์ ติด HIV โดยลงภาพของโป๊ป พร้อมกับภาพนพ.สมศักดิ์ จนทำให้เกิดความสับสนกับผู้ที่ติดตามข่าว ว่า ข่าวดังกล่าวเผยแพร่โดยเว็บไซต์ THAISDE ซึ่งเฟซบุ๊กกรมการแพทย์ได้โพสต์ชี้แจงแล้วว่า ข่าวดังกล่าวว่าเป็นข่าวมั่ว ไม่จริง และไม่ควรแชร์ต่อ</p>
ไทยรัฐ ทีวีช่อง 3, NBT	<p>โครงการ ออย. FIT&FIRM</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ธเรศ กรัษนัยรวิวงศ์ เลขาธิการ ออย. เปิดโครงการ ออย. FIT & FIRM ภายใต้แนวคิด เข้า - ออก อย่างไรให้แข็งแรง ส่งเสริมให้เกิดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกรรมการออกกำลังกายและการบริโภคอาหาร มุ่งหวังให้เจ้าหน้าที่ ออย. มีสุขภาพกายและใจที่แข็งแรง มีศักยภาพในการดูแลตนเอง เลือกรับประทานผลิตภัณฑ์สุขภาพที่ถูกต้อง และเหมาะสม สร้างองค์ความรู้ในการป้องกันตนเองและคนใกล้ชิดให้ห่างไกลจากโรค NCDs</p>
สยามรัฐ	<p>วิศวกรรมการแพทย์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ณัฐวุฒิ ประเสริฐสิริพงศ์ อธิบดีกรมสนับสนุนบริการสุขภาพ และ ศ.ดร.สุชาติ เขียงฉิน อธิการบดี ม.เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ พัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยีด้านเครื่องมือ อุปกรณ์ทางการแพทย์ และผลิตบุคลากรด้านวิศวกรรมการแพทย์ให้หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน โดย มจพ.จะให้โควตานักศึกษาระดับ ปวส. สาขาอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์ เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมการแพทย์ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้รับทุนและเข้าปฏิบัติงานจริงกับบริษัทชั้นนำ เพื่อเพิ่มพูนประสบการณ์ นอกจากนี้ กรมฯ ยังตั้งเป้าจะร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการอาชีวศึกษา เปิดหลักสูตร ปวส.สาขาอิเล็กทรอนิกส์การแพทย์เพิ่มในวิทยาลัยเทคนิคอื่นๆ ในทุกภาค</p>
ข่าวสด	<p>การติดตามข่าวเลือกตั้ง</p> <p>-เสนอข่าว นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวว่า การติดตามข่าวสารการเมืองมากเกินไปอาจส่งผลกระทบต่อสุขภาพกาย เช่น ปวดศีรษะ ส่วนอาการทางจิตใจ ได้แก่ วิตกกังวล ครุ่นคิดตลอดเวลา เกิดปัญหาพฤติกรรมและสัมพันธ์กับผู้อื่น รวมถึงบุคคลในครอบครัว แนะนำติดตามข่าวสารบ้านเมืองให้ห่างไกลความเครียด 1.ไม่ควรติดตามข่าวต่อเนื่องเกิน 2 ชั่วโมง 2.ละเว้นการรับรู้ข่าวสารการเมือง 3.เคารพความคิดเห็น</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
	แบบประชาธิปไตยที่มีความแตกต่างหลากหลายได้ 4.นอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ อย่างน้อยวันละ 6-8 ชั่วโมง 5.ผ่อนคลายความเครียด เช่น ออกกำลังกาย ฝึกโยคะ ทำสมาธิ ฝึกหายใจคลายเครียด
<p>สำนักข่าวไทย ข่าวสด เว็บไซต์ข่าวสด เว็บไซต์ Voice tv</p>	<p>พื้นที่ปลอดบุหรี่</p> <p>-เสนอข่าว นพ.ชจรศักดิ์ แก้วจรัส รองอธิบดีกรมควบคุมโรค ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและบังคับใช้กฎหมาย ณ สนามบินดอนเมือง พบว่า มีการจัดพื้นที่ภายในและภายนอกอาคารผู้โดยสารทั้ง 2 อาคาร เป็นเขตปลอดบุหรี่ ทั้งหมด รวมถึงมีการประชาสัมพันธ์ผ่านเสียงตามสายและจอ LED ให้ผู้โดยสารและผู้ให้บริการรับทราบ</p> <p>นพ.ชยรินทร์ สิทธิบุศย์ ผอ.สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ กล่าวว่า การจัดพื้นที่สูบบุหรี่ภายนอกตัวอาคาร สนามบินกระทบกับคนไม่สูบบุหรี่น้อยกว่าในตัวอาคาร เพราะควันบุหรี่ในห้องสามารถลอยออกมาจากการเปิดปิด ประตูห้องได้ และยังตกค้างอยู่ในห้องเป็นควันบุหรี่มือสาม แต่หากอยู่นอกตัวอาคารควันจะถูกลมพัดกระจายในอากาศ ทำให้ไม่เกิดการสะสม โดยทำอากาศยานดอนเมืองจะนำตู้คอนเทนเนอร์มาจัดเป็นพื้นที่สูบบุหรี่ภายนอกตัวอาคารแทน คาดว่าจะติดตั้งภายในสัปดาห์นี้</p>
<p>มติชน ไทยรัฐออนไลน์ เว็บไซต์ tnamcot</p>	<p>นายกแพทยสภาคนใหม่</p> <p>-เสนอข่าว ที่ก.สาธารณสุข มีการประชุมผู้บริหารแพทยสภา วาระ 2562-2564 เพื่อพิจารณาคัดเลือกคณะผู้บริหารชุดใหม่ โดยผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นนายกแพทยสภา คือ ศ.พญ.สมศรี เผ่าสวัสดิ์, อุปนายกแพทยสภา คนที่ 1 คือ ศ.นพ.ประสิทธิ์ วัฒนาภา, อุปนายกแพทยสภา คนที่ 2 คือ รศ.พญ.ประสพศรี อึ้งถาวร, เลขาธิการแพทยสภา คือ พล.อ.ต.นพ.อิทธิพร คณะเจริญ, รองเลขาธิการแพทยสภา คือ นพ.วิสูตร พงษ์ศิริไพบูลย์ และเหรียญกิตติคุณ คือ นพ.เอื้อชาติ กาญจนพิทักษ์</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>การบำบัดสารเสพติด</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สรายุทธ์ บุญชัยพานิชวัฒนา ผอ.สถาบันบำบัดรักษาและฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดแห่งชาติบรมราชชนนี กล่าวว่า การใช้ยาบ้าหรือสารเสพติดอื่น ๆ เกิดผลเสียทั้งต่อตนเอง ทำให้สุขภาพทรุดโทรม ภูมิคุ้มกันต่ำลงทำให้ติดโรคง่าย กล้ามเนื้อกระดูก ชัก เสียชีวิตได้ ผลเสียต่อครอบครัว ทำให้สัมพันธ์ภาพในครอบครัวแยลง เกิดการทะเลาะเบาะแว้ง ครอบครัวแตกแยก และผลเสียต่อสังคมและชุมชน เกิดปัญหาการลักขโมยในชุมชน ชุมเห่ง ทำร้ายผู้อื่น เกิดความไม่ปลอดภัยของคนในชุมชน ครอบครัวสามารถป้องกันบุตรหลานไม่ให้ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด โดยการอบรมเลี้ยงดูให้ความอบอุ่น เอาใจใส่ ให้เวลา เป็นแบบอย่างที่ดี หากพลาดเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด ต้องดูแลช่วยเหลืออย่างถูกต้อง และให้กำลังใจตั้งแต่ระยะเริ่มต้น โดยสามารถขอรับคำปรึกษาได้ที่ สายด่วนยาเสพติด 1165 หรือเข้ารับการบำบัดรักษาเสพติดได้ที่สถาบันฯ และรพ.ธัญญารักษ์ทั้ง 6 แห่ง</p>
<p>กรุงเทพธุรกิจ แนวหน้า เว็บไซต์แนวหน้า</p>	<p>การโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์</p> <p>-เสนอข่าว นายธีรภัทร์ คหะวงศ์ ผู้ประสานงานเครือข่ายเยาวชนป้องกันนักดื่มหน้าใหม่ กล่าวว่า จากการสำรวจการรับรู้และความคิดเห็นของเด็กและเยาวชน กรณีภาพสัญลักษณ์และการโฆษณาเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ ระหว่างวันที่ 18-28 ก.ย. 2561 กว่า 1,000 ตัวอย่าง โดยแสดงภาพตราสัญลักษณ์ให้ดูจำนวน 10 ภาพ ซึ่งทั้งหมดเป็นตรา น้ำดื่ม น้ำโซดา และตราอื่น ๆ ที่มีลักษณะใกล้เคียงกัน พบว่า เด็กและเยาวชนมองเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์สูงกว่า 82.29% โดยสิ่งที่ทำให้คิดว่าเป็นเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ คือ สีสีน 29.19% รูปภาพคน/สัตว์ 33.83% ตัวอักษร 21.26% เครื่องหมาย/สัญลักษณ์ 14.14% ส่วนใหญ่เคยพบเห็นรูปภาพหรือสัญลักษณ์เหล่านี้จากสื่อออนไลน์ 32.43% โทรทัศน์ 24.68% และบิลบอร์ด 21.13%</p>
<p>ข่าวสด</p>	<p>ส่งเสริมสุขภาพผู้ประกันตนในสถานประกอบการ</p> <p>-เสนอข่าว พล.ต.อ. อุดลย์ แสงสิงแก้ว รมว.แรงงาน เป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคแก่ผู้ประกันตนในสถานประกอบการ ร่วมกับ 9 หน่วยงาน ได้แก่ กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรมการแพทย์ กรมอนามัย กรมควบคุมโรค กรมสุขภาพจิต สมาคมรพ.เอกชน สภาหอการค้าฯ และสภาอุตสาหกรรมฯ โดยจัดให้มีบริการตรวจสุขภาพทั่วไป เช่น ตรวจสุขภาพช่องปาก ตรวจทางห้องปฏิบัติการ เอกซเรย์ทรวงอก ตรวจหามะเร็งปากมดลูก ฯลฯ พร้อมจัดทีมแพทย์เฉพาะทางในสังกัดสธ.ตรวจสุขภาพ ให้คำแนะนำแก่ผู้ประกันตน เริ่มกิจกรรมครั้งแรก 7 ก.พ. 2562 นี้ ณ นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ จ.ชลบุรี</p>

สื่อ	ประเด็นข่าว
<p>มติชน คอลัมน์ จับกระแสภูมิภาค</p>	<p>สัมมนาโรคติดต่อไทย-ลาว -เสนอข่าว นพ.ไกรสุข เพชรบุรีณิน นพ.สจ.พะเยา ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดสธ. จัดโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านควบคุมโรคติดต่อระหว่างไทย-ลาว โดยการประชุมเน้นโรคติดต่อระหว่างคนสู่คนและโรคติดต่อระหว่างสัตว์สู่คน ที่โรงแรมแมลงปอสมาร์ทฟาร์ม ต.เชียงบาน อ.เชียงคำ จ.พะเยา</p>
<p>มติชน ข่าวสด เว็บไซต์มติชน เว็บไซต์แนวหน้า เว็บไซต์คมข่าวทั่วไทย ผู้จัดการออนไลน์ เว็บไซต์ไลน์ทูเดย์</p>	<p>ตรวจแหล่งน้ำประกอบพิธีพลีกรรม -เสนอข่าว นายมนต์ชัย วิวัฒน์ธนาฒย์ นายก อบจ.พิษณุโลก นำเจ้าหน้าที่เข้าปรับภูมิทัศน์สระสองห้อง ในโบราณสถานพระราชวังจันทน์ เพื่อเตรียมประกอบพิธีพลีกรรมตักน้ำประกอบพิธีเสกน้ำอภิเชกในพระราชพิธีบรมราชาภิเษกสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ส่วนที่ จ.เลย นายชัยวัฒน์ ชื่นโกสุม ผู้ว่าฯ เลย พร้อมเจ้าหน้าที่สจจ.เลย เข้าตรวจสอบบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ ภายในถ้ำผาปู่ ต.นาอ้อ อ.เมือง จ.เลย ด้าน นายชยวุธ จันทร ผู้ว่าฯ ราชบุรี พร้อมด้วย นายทศพล เผื่อนอุดม นายอำเภอบ้านโป่ง เดินทางไปตรวจความเรียบร้อยที่บริเวณสระโกสินารายณ์ ต.ท่าผา อ.บ้านโป่ง หนึ่งในแหล่งน้ำศักดิ์สิทธิ์ ซึ่งเคยเป็นเมืองโบราณสมัยอาณาจักรลพบุรี</p>
<p>มติชน เดลินิวส์ ข่าวสด ไทยโพสต์</p>	<p>โรคหัดระบาดที่ฟิลิปปินส์ -เสนอข่าว ก.สาธารณสุขฟิลิปปินส์ ประกาศพื้นที่การระบาดของโรคหัดในกรุงมะนิลาและพื้นที่อื่น ๆ ของฟิลิปปินส์ หลังพบผู้ติดเชื้อโรคหัด 196 ราย ระหว่างวันที่ 1-19 ม.ค.ที่ผ่านมา และยังมีรายงานผู้ต้องสงสัยติดเชื้อโรคหัดอีกอย่างน้อย 861 ราย</p>



fanmoph



pr_moph



healthmoph



moph channel



clubhealthch